
Ég andmæli alfarið áformum um álagningu veggjalda eins og þau koma fram í forsendum meirihluta 
umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis.

Ekki reyna að bera þetta saman við Hvalfjarðargöng, í umræðunni, því þar höfðum við val um göngin 
eða fjörðinn.
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